



เรื่อง การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลตราแอนด์ จำกัด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด(มหาชน) ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลตราแอนด์ จำกัด (บริษัทร่วมทุน) ซึ่งบริษัท ฯ ถือหุ้นอยู่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน โดยได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 40,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) เป็น 215,000,000 บาท

(สອງร้อยละห้าสิบล้านบาทถ้วน) เป็นการเพิ่มทุนและรักษาสัดส่วนผู้ถือหุ้นเดิม

การเข้าซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ จ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (ประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป โดยใช้เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดของรายการแล้วมีมูลค่า เท่ากับ 13.85% หรือน้อยกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีค่าสูงสุด) ตามรายละเอียดการคำนวณดังต่อไปนี้

(1) เกณฑ์สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ

ไม่สามารถคำนวณได้เพราะไม่ได้มีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มเติม

(2) เกณฑ์กำไรสุทธิ

ไม่สามารถคำนวณได้เพราะไม่ได้มีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มเติม

(3) เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

จำนวนเงินที่จ่ายหรือรับ x 100 / สินทรัพย์รวมของบริษัท

$70,000,000 \times 100 / 506,231,968.58$

= ร้อยละ 13.85

(ตามงบการเงินของบริษัทฯที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)

(4) เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์

ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นเพื่อชำระค่าสินทรัพย์



ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวในอนาคต

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

การเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทร่วม เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น และผลตอบแทนในบริษัทร่วม โดยคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทมีความเหมาะสมผลและจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทโดยจะสร้างรายได้ในอนาคตให้แก่บริษัทได้อย่างต่อเนื่อง

บริษัท ขอรับรองว่า ข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ และได้จัดทำขึ้นด้วยความรอบคอบและระมัดระวังโดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และสารสนเทศฉบับนี้ทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงสารสนเทศเท่านั้น ไม่ได้ทำขึ้นเพื่อเป็นการเชิญชวนหรือเป็นคำแนะนำเพื่อให้ได้มาหรือจองซื้อหลักทรัพย์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายเกริก สีเกษม
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เลขานุการบริษัท

โทร 0-3868-2540-2 ต่อ 141